

## วรรณคดีวันนี้ "เงาะป่า"

นำเสนอเมื่อ : 17 ก.ย. 2551

เรื่องวรรณคดี เงาะป่า

### เงาะป่า

สาระสำคัญของเรื่องเงาะป่า เป็นเรื่องความรักสามเส้าระหว่างชายสองหญิงหนึ่ง ผลที่เกิดขึ้นคือความทุกข์ ความเดือดร้อนนุ่นวายของคนทั้งสาม จนกระทั่งพาไปสู่ความตายที่ก่อให้เกิดความสลดใจแก่ผู้อยู่เบื้องหลัง

เนื้อเรื่องกล่าวถึงลำหับ เงาะสาวแสนสวยประจำหมู่บ้าน ความงามของลำหับทำให้ฮเนาหนุ่มรูปงามคนหนึ่งในหมู่บ้านหลงรัก จึงได้ไหวพ้อแมมาสูขอ ในขณะที่เดียวกันก็มีเงาะหนุ่มอีกคนหนึ่งคือ ชมพลาได้แอบหลงรักลำหับอยู่เช่นกัน ชมพลาหาทางตีสนิทกับไม้ไผ่นองชายของลำหับแล้วให้ไม้ไผ่เป็นสื่อนำดอกไม้และเล็บเสื้อซึ่งแฝงความหมายบอกรักไปให้ลำหับ

ลำหับทราบเรื่องจากไม้ไผ่ ก็เกรงว่าเรื่องจะลุกลามใหญ่โตจึงนั่งเสียไม้ไผ่ออกอุบายชวนลำหับไปเก็บดอกไม้ในป่า โดยแอบนัดแนะกับคณึงเพื่อนของตนเพื่อให้ไปบอกชมพลาให้มาพบลำหับ ขณะที่ลำหับกำลังเที่ยวชมและเก็บดอกไม้อย่างเพลิดเพลินนั้น ภูตผู้หญิงซึ่งอยู่ที่กิ่งไม้ก็รัดพันแขนของลำหับทำให้ลำหับตกใจจนหมดสติ ชมพลาจึงเข้าช่วยเหลือ โดยขู่ว่าได้ถูกเนื้อต้องตัวนางแล้ว ครั้นลำหับได้สติฟื้นขึ้นก็เกิดปฏิพัทธ์ต่อชมพลา ด้วยเห็นว่าได้ถูกเนื้อต้องตัวนางแล้ว ชมพลาบอกรักนางและมอบพวงนาคพดไทนางสวมไว้ป้องกัน และขอกำไลมะก่าที่นางสวมไว้ดูต่างหน้าแล้วชวนกันเดินชมดอกไม้ในป่าอย่างมีความสุข

แต่ความรักของคนทั้งสองต้องมีอุปสรรคเพราะลำหับนั้นได้หมั้นหมายกับ ฮเนาแล้ว ในวันแต่งงานของฮเนากับลำหับ ชมพลาได้ตัดสินใจจะพานางหนีไปอยู่ในถ้ำ หลังเขาพิธีแต่งงานแล้วลำหับอยู่กับฮเนาตามลำพัง ฮเนาเห็นลำหับโศกเศร้าจึงเข้าไปลอบประโลมแต่ลำหับก็ตรองมีโทษเนาถูกเนื้อต้องตัว

ฝ่ายเงาะแฉซึ่งซุ่มดูอยู่กับชมพลาก็ได้ดำเนินการตามแผนโดยปาก้อนหินไปที่ฮเนาเพื่อยั่วให้ฮเนาโกรธและไล่ตามไป ปลอยให้ลำหับอยู่ตามลำพัง ชมพลาจึงเข้าไปพาลำหับหนี ฮเนานึกเอะใจกลับมาที่เดิมอีกครั้งปรากฏว่าไม่พบลำหับเสียแล้ว ทำให้รู้สึกคลั่งแค้นมาก ชมพลาพาลำหับมาอยู่ด้วยกันในถ้ำอย่างมีความสุข

ฮเนาได้ออกติดตามหานางลำหับจนพบ ชมพลากับฮเนาได้ต่อสู้กัน แล้วรู้ว่าแฉซึ่งเป็นพี่ชายของฮเนาได้ใส่ลูกดอกอาบยาพิษเป้าไปถูกชมพลาได้รับบาดเจ็บ นางลำหับไม่เห็นชมพลากลับมาจึงไปตามและพบชมพลาถูกลูกดอกอาบยาพิษถึงแก่ความตาย นางลำหับรักชมพลามากจึงได้ใช้มีดฆ่าตัวเองตายตามชมพลา ส่วนฮเนาเมื่อได้รู้ว่านางลำหับกับชมพลารักกัน และตนเป็นต้นเหตุให้ทั้งสองตายจึงได้ฆ่าตัวตายตามไปด้วย